

Chúa Thăng Thiên (*Công Vụ 1:1-11*)



***"sao các người đứng
ngóng lên trời làm chi?
Jêsus này đã được cất
lên trời khỏi giữa các
người, cũng sẽ trở lại
như cách các người đã
thấy Ngài lên trời vậy."
(C.11b).***

Chúa Thăng Thiên (*Công vụ 1:1-11*)

- I. Đấng Christ Được Vinh Hiển** (*1:1-3*)
- II. Chúa Phán Dặn** (*1:4-8*)
- III. Chúa Thăng Thiên** (*1:9-11*)

I. Đấng Christ Được Vinh Hiển(1:1-3)

- 1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu,*
- 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.*
- 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cứ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.*

II. Chúa Phán Dặn (1:4-5)

4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các người đã nghe ta nói.

5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.

(Giăng 16:7) Chúa phán: "...ta nói thật cùng các người: Ta đi là ích lợi cho các người; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các người đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến."

II. Chúa Phán Dặn (1:6-8)

6 *Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chẳng?*

7 *Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết.*

8 ***Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.***

III. Chúa Thăng Thiên (1:9-11)

9 Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.

10 Các người đó đang ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt,

11 và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các người đứng ngóng lên trời làm chi? **Jêsus này đã được cất lên trời khỏi giữa các người, cũng sẽ trở lại như cách các người đã thấy Ngài lên trời vậy.**

III. Chúa Thăng Thiên

Đức Chúa Giê-su đáp rằng:

"Thật như lời!

Vả lại, Ta nói cùng các ngươi về sau các ngươi sẽ thấy

Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa

Trời và ngự trên mây mà xuống" (Ma-thi-ơ 26:64).

(Giăng 16:6) Chúa phán dặn môn đệ Ngài:

"Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa

các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha."

IV. Kết Luận

Chúa Cứu Thế Giê-su. Sau khi sống lại, Ngài thường gặp các môn đệ của Ngài, phán dạy những sự về Nước Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài chính thức lìa họ, "có một đám mây tiếp Ngài khuất đi."

Ngài được cất lên nhưng không phải Ngài ở xa chúng ta, -Từ đây trở đi Ngài hiện diện qua Đức Thánh Linh để phán dạy Hội thánh. Chúa sẽ trở lại như lời hai thiên sứ nói. Ngài sẽ trở lại như cách các người đã thấy Ngài lên trời. - Sống trong hi vọng Chúa sẽ tái lâm, đem con cái Chúa vào thiên đàng là một phước hạnh lớn lao cho chúng ta

A-men!